

# Deposit to earn rewards



Sign up and deposit to receive up to **17,500 USDT** in bonuses.  
Exclusive for new users only.

Get it now

## การทำลายเหรียญ PEPE: อัตราการเผาไหม้รายวัน และผลกระทบต่ออุปทาน – อธิบาย

<https://www.btcc.com/th-TH/academy/crypto-basics/pepe-coin-destruction-daily-burn-rate-and-impact-on-supply-explained-5>



ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เหรียญ PEPE ได้กลายเป็นนักแสดงที่โดดเด่น และได้รับความสนใจจากการเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในปีนี้ เหรียญ PEPE ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองอย่างมั่นคงว่าเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ร้อนแรงที่สุด โดยมีอัตราผลตอบแทนที่น่าประหลาดใจสูงถึง 124,999.00 เท่า ความสำเร็จสำคัญในการ

ทำให้เหรียญ PEPE ได้รับความนิยมน้อยอยู่ที่กลไกการทำลายที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งกลายเป็นจุดสนใจในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล

เหรียญ PEPE ได้รับการออกแบบด้วยกลไกการเผาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้พวกมันแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ กลไกนี้ไม่เพียงแต่เน้นถึงความพิเศษเฉพาะตัวของเหรียญเท่านั้น แต่ยังช่วยรับประกันความขาดแคลนของตลาดอีกด้วย ด้วยการเผาเหรียญสำคัญ PEPE จึงสามารถรักษาอุปทานที่มีจำกัด ส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าของเหรียญ

สงสัยว่าจะมีการเผาเหรียญ PEPE ก็เหรียญต่อวัน? ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยให้เห็นว่าเหรียญ PEPE หลายพันเหรียญถูกทำลายในแต่ละวัน กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยแต่ละธุรกรรมจะใช้เพียงเศษเสี้ยวของอุปทานทั้งหมด เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะลดความพร้อมโดยรวมของเหรียญ PEPE ทำให้เกิดความขาดแคลนที่ผลักดันราคาของเหรียญให้สูงขึ้น มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากความขาดแคลนนี้ทำให้เหรียญ PEPE เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน

นอกจากนี้ เหรียญ PEPE ยังใช้ระบบการแจกจ่ายที่ให้รางวัลแก่ผู้ถือและนักลงทุนระยะยาว ส่วนหนึ่งของธุรกรรมแต่ละรายการจะถูกจัดสรรให้กับผู้ถือโทเค็นที่มีอยู่ เพื่อจูงใจให้พวกเขารักษาการถือครองและสนับสนุนความสำเร็จของเหรียญต่อไป ระบบนี้ส่งเสริมชุมชนผู้สนับสนุนที่ภักดีซึ่งเชื่อในศักยภาพของเหรียญ PEPE และยินดีที่จะลงทุนในอนาคต

แม้จะเป็นผู้เข้ามาใหม่ในตลาด แต่เหรียญ PEPE ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากกลไกการทำลายที่เป็นนวัตกรรมและระบบการแจกจ่ายซ้ำ หากเหรียญ PEPE สามารถรักษาความขาดแคลนและดึงดูดนักลงทุนต่อไปได้โดยไม่ซ้ำ เหรียญเหล่านี้อาจเป็นคู่แข่งหรือแข่งหน้าสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นอื่น ๆ เช่น SHIB

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผาเหรียญ PEPE มีจุดประสงค์สองประการ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณอุปทานโดยรวมและเพิ่มมูลค่าของเหรียญเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนอีกด้วย ทุกๆ วัน “เปเป้” นับพันถูกทำลายทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของการกำจัดเนื้อหาที่ไม่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น การละเมิด การเผยแพร่ที่เป็นอันตราย และข้อมูลที่ผิดกฎหมาย การกระทำนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัย

- [แนวโน้มการเผาใหม่ของ PEPE](#)
- [คู่มือความปลอดภัยของ Pepe Coin](#)
- [สิ่งที่ใช่สำหรับ Pepe Coin Burn](#)

## แนวโน้มการเผาใหม่ของ PEPE

ขอแนะนำกลไก PepeBurn ที่แหวกแนว ซึ่งเป็นวิธีการเผาอันเป็นเอกลักษณ์ที่ขับเคลื่อนเหรียญ PEPE PepeBurn ทำงานโดยเปลี่ยนเส้นทาง 1% ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ถูกเผาที่กำหนด ซึ่งจะลบโทเค็นเหล่านั้นออกจากหมุนเวียนอย่างถาวร กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า PEPE จะ

ขาดแคลน เนื่องจากไม่มีใครสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินนี้เพื่อเรียกคืนเงินได้

ผลกระทบของ PepeBurn นั้นลึกซึ้ง การลดอุปทานหมุนเวียนของ PEPE จะทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานซึ่งอาจเพิ่มมูลค่าของเหรียญได้ ความขาดแคลนนี้ยังช่วยเพิ่มความหายากของ PEPE และยกระดับสถานะในโลก crypto อีกด้วย นอกจากนี้ อุปทานที่ลดลงยังสร้างแรงกดดันต่อราคาที่สูงขึ้น ปูทางให้ PEPE มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ PepeBurn ไม่ใช่วิธีการเผาเหรียญ PEPE เพียงอย่างเดียว เจ้าของมีความยืดหยุ่นในการเผาเหรียญด้วยตนเอง โดยส่งไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (dApps) บางตัวยังรวม PepeBurn เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงาน ทำให้ผู้ใช้มีช่องทางใหม่ในการลดอุปทานและเพิ่มมูลค่าของ PEPE

ไขความซับซ้อนของกลไกการเผาไหม้ของ PEPE: การพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสภาพคล่อง ความผันผวน และมูลค่าในอนาคต แม้ว่าการเผาเหรียญมักจะเกี่ยวข้องกับการได้รับผลกำไร แต่ก็สามารถนำมาซึ่งข้อเสียที่สำคัญได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาจส่งผลเสียต่อสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายเหรียญของตนได้ยากขึ้น นอกจากนี้ กลไกนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความผันผวน ทำให้เกิดความท้าทายสำหรับการลงทุนระยะยาวที่มั่นคง การประเมินผลกระทบที่แม่นยำของการเผาไหม้ต่อมูลค่าของเหรียญยังคงเป็นงานที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลงทุนใน PEPE หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่าทีมงาน PEPE ดำเนินการเบิร์นโทเค็นเป็นประจำ ซึ่งช่วยลดอุปทานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยความขาดแคลนนี้อาจช่วยเพิ่มมูลค่าของโทเค็นได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ PEPE Crazy Burn (PCB) จะเบิร์นส่วนหนึ่งของอุปทานในทุกธุรกรรม ทำให้เกิดความโปร่งใสผ่านการตรวจสอบบล็อกเชน ปริมาณที่ใช้ไปต่อธุรกรรมจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายที่ต้องเสียภาษี เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ยุติธรรมและคาดการณ์ได้ เมื่อคุณพิจารณาลงทุนใน PEPE สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นเทียบกับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของการเผาเหรียญ

## คู่มือความปลอดภัยของ Pepe Coin

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล เช่น PEPE ทำให้เกิดคำถามว่า Pepe Coin ปลอดภัยหรือไม่ แม้ว่าจุดแข็งของชุมชนจะให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ แต่มูลค่าระยะยาวของ PEPE ก็ขึ้นอยู่กับมากกว่าชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ต สถานะของการเป็นการลงทุนเชิงกำไรก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยกฎระเบียบของรัฐบาลอาจคุกคามการเติบโตของบริษัท ธรรมชาติของمیمที่หายวับไปยังก่อให้เกิดคำถามถึงความคงทนของคุณค่าของ PEPE สำหรับผู้ที่แสวงหาความมั่นคงและความปลอดภัยในการลงทุน PEPE อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะดำดิ่งสู่โลกของ Pepe Coin

# สิ่งที่ใช้สำหรับ Pepe Coin Burn

การเผาโทเค็นซึ่งจะลบโทเค็นออกจากการหมุนเวียนอย่างถาวรได้รับการดำเนินการโดยส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครก็ตาม ช่วยลดอุปทานโดยรวมของเหรียญ Pepe ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้เพิ่มความมั่นใจของนักลงทุน และทำให้ Memecoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการถือครองโทเค็นของทีม

ปัจจุบันที่ทีมงาน Pepe ถือครองโทเค็น 3.79 ล้านล้าน มูลค่าประมาณ 3.72 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเกินกว่า 397 ล้านดอลลาร์ ตามที่รายงานโดย CoinMarketCap ผลกระทบของการขายโทเค็นเหล่านี้ในตลาดเปิดจึงมีน้อยมาก สภาพคล่องที่แข็งแกร่งนี้รับประกันความเสถียรของราคาเหรียญ Pepe และความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในแวดวง crypto ทีม Pepe ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดใหม่ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะให้คำแนะนำและทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนเหรียญ Pepe ไปข้างหน้า นอกจากนี้ ทีมงานยังสำรวจโอกาสในการใช้โทเค็นที่เหลืออีก 3.79 ล้านล้านโทเค็นที่เก็บไว้ในกระเป๋าเงินหลายลายเช่นดั้งเดิมสำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการริเริ่มทางการตลาด

การตัดสินใจเผาโทเค็นเกิดขึ้นจากการโอนหลายชุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระเป๋าเงินหลายลายเช่นของโครงการ Pepe ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยนักพัฒนาโกง การโอนเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียเหรียญ Pepe มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจของนักลงทุนและปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ Pepe ทีมงานได้ดำเนินการเผาโทเค็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จในระยะยาวของโครงการ

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเหรียญ Pepe เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 17 เดือนที่ 35,000 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการอนุมัติที่เป็นไปได้ของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบทันที (ETF) แม้ว่า Bitcoin จะครอบงำ แต่ Pepe ก็กลายเป็นข้อยกเว้นที่น่าสังเกต โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอัลท์คอยน์หลายๆ ตัว และสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำมีมคอยน์